

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN PHONG THỔ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TP

Phong Thổ, ngày tháng 3 năm 2024

V/v triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác XLVPHC trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện báo cáo số 633/BC-HĐND ngày 28/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về việc Kết quả giám sát công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung như sau:

### **1. Phòng Tư pháp**

Thường xuyên tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời chỉ đạo và khắc phục các tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện xử phạt vi phạm hành chính.

Tăng cường công tác phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thực hiện cập nhật dữ liệu, số liệu xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện xử phạt trên địa bàn huyện lên Phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính sau khi được các cơ quan đơn vị gửi đến.

### **2. Các cơ quan, đơn vị**

Chỉ đạo công chức chuyên môn phụ trách công tác về quản lý theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thường xuyên cập nhật, nghiên cứu Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các văn bản chuyên ngành về xử phạt vi phạm hành chính để thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và sử dụng đúng mẫu quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tăng cường công tác chỉ đạo hướng dẫn việc thực hiện quản lý về xử lý vi phạm hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành mình quản lý.

Thường xuyên phối hợp cùng các cơ quan liên quan trong việc xử lý vi phạm hành chính và công tác tuyên truyền phổ các văn bản về xử lý vi phạm hành chính.

Cung cấp 01bộ tài liệu liên quan đến vụ việc xử phạt vi phạm hành chính khi có phát sinh về UBND (**qua phòng Tư pháp**) để thực hiện cập nhật dữ liệu, số liệu xử lý vi phạm hành chính lên Phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính theo quy định. Cụ thể các tài liệu sau: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Biên bản vi phạm hành chính, biên bản làm việc (nếu có) và các tài liệu liên quan đến vụ việc.

### **3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn**

Thường xuyên bám nắm cơ sở để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm hành chính, không lé trách, nể nang, kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính.

Chỉ đạo công chức thương xuyên cập nhật, nghiên cứu Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012, Luật sửa đổi bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, các văn bản chuyên ngành về xử phạt vi phạm hành chính để thực hiện đảm bảo đúng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và đúng mẫu quy định tại Nghị định 118/2021/NĐ-CP.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật của Luật XLVPHC năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản hướng dẫn chuyên ngành về xử phạt vi phạm hành (*nhất là các văn bản được sửa đổi, bổ sung*) đến các tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện để hạn chế tình trạng xảy ra vi phạm hành chính trên địa bàn.

Thực hiện lưu trữ hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo khoa học thuận tiện cho việc tra cứu, kiểm tra, theo đúng quy định, chánh tình trạng để hồ sơ thất thoát.

Thường xuyên thực hiện cập nhật dữ liệu, số liệu xử lý vi phạm hành chính khi có phát sinh lên Phần mềm Quản lý xử lý vi phạm hành chính theo địa chỉ link truy cập: <https://qlxp.laichau.gov.vn>.

Căn cứ nội dung Công văn này Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc chỉ đạo triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện; Công an huyện; Đội quản lý thị trường số 4; ban Chỉ huy quân sự huyện; các Đoàn biên phòng;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Bảo Trung**